
 

144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 1030  —  593. mál.

Fyrirspurn

til utanríkisráðherra um undanþágur frá EES-gerðum.

Frá Sigríði Á. Andersen.

1. Hversu oft og í hvaða tilvikum hefur Ísland á árabilinu 2000–2014 óskað eftir undan-
þágum frá innleiðingu EES-gerða á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar? Hversu
oft hefur verið fallist á slíkar undanþágur?

2. Hversu oft hafa Noregur og Liechtenstein óskað eftir sambærilegum undanþágum á
sama tímabili og hversu oft hefur verið fallist á slíkt?

Skriflegt svar óskast.

 




